
เรื่องเสร็จที่ ๒๐๔/๒๕๓๒ 

 
ที่ นร.๑๘๐๒/๒๘๔๓ ส ำนักงำน ป.ป.ป 

 ถนนพิษณโุลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

 

๖ กุมภำพันธ ์๒๕๓๒ 

 

เร่ือง  ข้อหำรือปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ที่หน้ำซองบรรจุแบบแสดง
รำยกำรสนิทรัพย์และหนี้สนิ 

 

เรียน  เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

อ้ำงถึง  หนังสอืส ำนักงำน ป.ป.ป. ที่ นร. ๑๘๑๒/๑๔๗๘ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๓๒ 
 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำน ป.ป.ป. ได้แจ้งผลกำรด ำเนินกำรตำมมติของคระ
กรรมกำรร่ำงกฎหมำยคระที่ ๘ เมื่อวันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๑ ในเร่ืองข้อหำรือเกี่ยวกับกำรลง
ลำยมือชื่อก ำกบัไว้ที่หน้ำซองบรรจุแบบแสดงรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินของรัฐวิสำหกจิในสังกัด
กระทรวงกลำโหม มำเพื่อทรำบ ควำมละเอยีดแจ้งแล้ว นั้น 

 

ส ำนักงำน ป.ป.ป. ขอเรียนว่ำ เมื่อปัญหำได้รับกำรแก้ไขแล้ว จึงขอถอนห้อหำรือ
ดังกล่ำว และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ ด้วย 
 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

(นำยอ ำนวย  วงศ์วิเชียร) 

เลขำธกิำรคณะกรรมกำร ป.ป.ป. 
 

 

 

กองวิจัยและวำงแผน 
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             เรื่องเสร็จที่ ๒๐๕/ไ๒๕๓๒

ที่ นร.๑๕๐๒/๒๕๕๓                             สํานักงาน ป.ป.ป

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒

เรื่อง ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อกํากับไว้ที่หน้าซองบรรจุแบบแสดง

รายการสินทรัพย์และหนี่สิน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ป.ป.ป. ที่ นร. ๑๕๑๒/๑๕๐๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ป.ป.ป. ได้แจ้งผลการดําเนินการตามมติของคระ
กรรมการร่างกฎหมายคระที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ในเรื่องข้อหารือเกี่ย
             วกับการลง
ลายมือชื่อกํากับไว้ที่หน้าซองบรรจุแบบแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินของรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงกลาโหม มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงาน ป.ป.ป. ขอเรียนว่า เมือปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว จึงขอถอนห้อหารือ

ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี่ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายอํานวย วงศ์วิเชียร)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป.

กองวิจัยและวางแผน
Ins. ๒๕๑๑๕๐๕๐
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